

สาระ: ลูกๆที่แสนหวาน ละครที่คงอยู่ตลอดไปนี้หมุนไปเรื่อยๆ มันเฝ้าแต่เคลื่อนไป ในสิ่งนี้บทบาทของสองดวงวิญญูญาณไม่สามารถเหมือนกันได้ ทำความเข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม: ด้วยวิธีใดที่ลูกสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพระเจ้าได้มาแล้ว?

คำตอบ: อย่างบอกใครตรงๆว่าพระเจ้าได้มาแล้ว ถ้าลูกพูดสิ่งนี้ ผู้คนจะหัวเราะเยาะลูกและแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ลูก เพราะในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่เรียกตนเองว่าพระเจ้า ดังนั้นก่อนอื่นให้คำแนะนำของพ่อทั้งสองอย่างมีไหวพริบแก่พวกเขา หนึ่งในนั้นคือพ่อที่มีขีดจำกัดและอีกหนึ่งคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด และมรดกที่มีขีดจำกัดนั้นได้รับจากพ่อที่มีขีดจำกัด ในขณะที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก แล้วพวกเขาจะเข้าใจลูก

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งนี้และอธิบายนให้กับลูกทางจิต มีเพียงโลกนี้เท่านั้นและพ่อต้องมาที่นี่เพื่ออธิบายแก่ลูก ไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายในโลกที่ไม่มีตัวตนได้ ทุกสิ่งอธิบายในโลกวัตถุ พ่อรู้ว่าลูกทุกคนไม่บริสุทธิ์และพวกเขาไม่มีประโยชน์ ไม่มีสิ่งใดนอกจากความทุกข์และความทุกข์มากขึ้นในโลกนี้ พ่ออธิบายว่าเวลานี้ลูกอยู่ในมหาสมุทรแห่งยาพิษ ก่อนหน้านี้ลูกเคยอยู่ในมหาสมุทรแห่งนี้ นม ดินแดนของวิชฌนเรียกว่ามหาสมุทรแห่งนี้ นม ไม่สามารถมีมหาสมุทรแห่งนี้ นมที่นี้ได้ และดังนั้นพวกเขาจึงสร้างทะเลสาป มีคำกล่าวที่ว่าแม่น้ำแห่งนี้เคยไหลรินที่นั่นและก็มีวัชพืชนั้นหนึ่ง ที่นี้ผู้คนล้มป่วย ในขณะที่นั่นแม้แต่วัวก็ไม่เคยล้มป่วย พวกเขาชั้นหนึ่ง สัตว์ ฯลฯ ไม่เคยเจ็บป่วยที่นั่น มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างที่นี้และที่นั่น เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและบอกลูกถึงสิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นในโลกรู้สิ่งนี้ ลูกรู้ว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดเมื่อพ่อมาและพาทุกคนกลับบ้าน พ่อพูดว่า ลูกๆทั้งหมดร้องเรียกหาอัลล่า, พระเจ้า หรือ ภควัน พวกเขาได้ให้ชื่อแก่พ่อมากมาย พวกเขาให้ชื่ออะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจของพวกเขาแก่พ่อ, ดีหรือไม่ดี ลูกๆ เวลานี้รู้ว่าบาบามาแล้ว โลกไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ เพียงผู้ที่เข้าใจเมื่อ 5000 ปีที่แล้วเท่านั้นก็จะเข้าใจสิ่งนี้ เหตุนี้เองจึงมีการจดจำว่า “มีเพียงกำมือเดียวเท่านั้นจากหลายๆล้านและมีจำนวนน้อยนิดในหนึ่งกำมือ” เพียงลูกๆรู้ว่าพ่อคือใคร, พ่อเป็นอะไร และพ่อสอนอะไรแก่ลูกๆ ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าลูกไม่ได้กำลังศึกษากับผู้ที่มีตัวตน เป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนผู้ที่กำลังสอนลูก ผู้คนจะสับสนอย่างแน่นอนว่าท่านสามารถสอนลูกได้อย่างไร เพราะผู้ที่ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ข้างบน ลูกดวงวิญญูญาณที่ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ข้างบนด้วยเช่นกัน แล้วลูกก็มาและนั่งบัลลังก์เหล่านั้น บัลลังก์นี้เสื่อมสลายในขณะที่ดวงวิญญูญาณเป็นอมตะ ดวงวิญญูญาณไม่เคยประสบกับความตาย เป็นร่างกายที่ตาย นี่คือบัลลังก์ที่มีชีวิต มี“บัลลังก์อมตะ”ที่อัมฤตสาเช่นกัน นั่นเป็นบัลลังก์ที่ทำด้วยไม้ คนยากจนเหล่านั้นที่หมดหนทางไม่รู้ว่าดวงวิญญูญาณเป็นอมตะและไม่สามารถถูกกลืนกินจากความตายได้ ดวงวิญญูญาณ, ภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะละร่างกายและไปใช้อีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญูญาณต้องการพาหนะ พ่อที่ไม่มีตัวตนต้องการพาหนะที่เป็นมนุษย์เช่นกันเพราะพ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้, เจ้าแห่งความรู้ (ญาณเนสวาร์) ผู้คนมากมายใช้ชื่อญาณเนสวาร์ พวกเขาคิดว่าตนเองเป็นพระเจ้าและพวกเขาก็ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาให้ชื่อตนเองว่าญาณเนสวาร์ คือเจ้าผู้ที่ให้ความรู้ แต่มหาสมุทรแห่งความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนั้น ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ที่นี้ผู้คนมากมายกลายเป็นพระเจ้า! เมื่อมีการประณามอย่างมาก เมื่อพวกเขากลับมายากจนและไม่มีความสุขอย่างมาก เมื่อนั้นพ่อก็มา พ่อถูกเรียกว่าเจ้าแห่งคนจน ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อพ่อผู้เป็นเจ้าแห่งคนจนได้มา ลูกๆรู้เช่นกันว่าพ่อมาและก่อตั้งสวรรค์ มีความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดที่นั่น จะไม่มีการนับเงินที่นั่น ที่นี้พวกเขาคำนวณและคิดจำนวนเงินที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับพันล้าน ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งนี้ที่นั่น พวกเขามีความมั่งคั่งมากมาย ลูกๆรู้ว่าเวลานี้บาบามาเพื่อพาเรากลับบ้าน ลูกๆลืมบ้านของลูก พวกเขาเฝ้าแต่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี้เรียกว่ากลางคืน ผู้คนเฝ้าแต่แสวงหาพระเจ้า แต่ไม่มีใครพบพระเจ้าเลย ลูกๆรู้ว่าเวลานี้พระเจ้าได้มาแล้ว ลูกมีศรัทธาที่เช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนจะมีศรัทธาที่มั่นคง มายาทำให้ลูกลืมในบางเวลาหรือในช่วงเวลาอื่นๆ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า ผู้ที่เคยอัศจรรย์ใจ ผู้ที่เคยเห็นพ่อ ผู้ที่เคยเป็นของพ่อ ผู้ที่เคยถ่ายทอดความรู้นี้แก่ผู้อื่น โอ้ มายา! เธอมีพลังที่ทำให้พวกเขาหนีไปจากพ่อ มีผู้คนมากมายที่วิ่งหนีไป พวกเขากลายเป็นผู้ที่หย่าขาดจากพ่อ พวกเขาไปและไปเกิดที่ไหน? พวกเขาจะได้รับชาติเกิดที่ต่ำมาก พวกเขาสอบตก นี่เป็นการสอบของการเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ พ่อไม่ได้บอกลูกว่าทุกคนจะกลายเป็นนารายณ์ ไม่เลย ผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างดีจะประกาศสิทธิ์ใน

สถานภาพที่ดี พ่อเข้าใจว่าผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างดีคือผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนมนุษย์อื่นๆ ให้กลายเป็นเทพ นั่นคือ ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นได้ตระหนักรู้จักพ่อ ทุกวันนี้มาจากความขัดแย้ง ผู้คนมากมายเฝ้าแต่เรียกตนเองพระเจ้า พวกเขาคิดว่าลูกอ่อนแอและไร้เดียงสา ลูกจะสามารถอธิบายแก่พวกเขาว่าพระเจ้าได้มาแล้วอย่างไร? หากลูกบอกพวกเขาโดยตรงว่าพระเจ้าได้มาแล้ว พวกเขาก็ไม่เชื่อลูก เหตุนี้เองลูกต้องการวิธีการที่ชาญฉลาดที่จะอธิบายให้กับพวกเขา ลูกต้องไม่บอกใครว่าพระเจ้าได้มาแล้ว ลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาว่า คุณมีสองพ่อ หนึ่งในคือพ่อเหนือโลกที่ไม่มีขีดจำกัด และอีกหนึ่งคือพ่อทางร่างกายที่มีขีดจำกัด ลูกควรจะให้คำแนะนำอย่างชัดเจนมากแก่พวกเขาที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นถูกต้อง ไม่มีใครรู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างไร มรดกได้รับจากพ่อ ไม่มีใครอื่นจะพูดว่ามนุษย์มีสองพ่อ ลูกพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่ามรดกที่มีขีดจำกัดได้รับจากพ่อทางโลกมีขีดจำกัด ในขณะที่มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นคือมรดกของโลกใหม่ได้รับจากพ่อเหนือโลกที่ไม่มีขีดจำกัด โลกใหม่คือสวรรค์และเมื่อพ่อมาแล้วเท่านั้นที่พ่อสามารถให้สิ่งนั้นแก่ลูกได้ พ่อ นั่นคือผู้สร้างโลกใหม่ ถ้าลูกเพียงแต่บอกผู้คนว่าพระเจ้าได้มาแล้ว พวกเขาจะไม่เชื่อลูกและพวกเขาก็จะวิจารณ์ลูกอย่างมาก พวกเขาจะไม่ฟังลูก ลูกไม่ต้องอธิบายถึงสิ่งนี้ในยุคทอง ลูกต้องอธิบายในเวลาที่พักผ่อนและให้การสอนแก่ลูก ไม่มีใครจดจำพระเจ้าในเวลาแห่งความสุข แต่ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ มีเพียงพ่อเหนือโลกเท่านั้นที่ลูกเรียกว่าผู้จัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ท่านปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ กลายเป็นผู้นำทางของลูกและพาลูกไปยังบ้านที่แสนหวาน นั่นเรียกว่าบ้านแห่งความสงบที่แสนหวาน ไม่มีใครรู้ว่าเราจะไปที่นั่นได้อย่างไรและพวกเขาไม่รู้จักผู้สร้างหรือตอนต้น, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งที่สร้าง ลูกรู้ว่าบาบาพาเพื่อพาไปยังดินแดนนิพพาน ท่านจะพาดวงวิญญาณทั้งหมดกลับไปกับท่าน ท่านจะไม่ทิ้งแม้กระทั่งหนึ่งดวงวิญญาณไว้ข้างหลัง นั่นคือบ้านของดวงวิญญาณและนี่คือบ้านของร่างกาย ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ท่านคือพ่อที่ไม่มีตัวตนและท่านก็ถูกเรียกว่าพ่อสูงสุดด้วยเช่นกัน คำว่า “พ่อสูงสุด” นั้นถูกต้องและอ่อนหวาน เพียงแค่พูดว่า “พระเจ้า” หรือ “อิศวร” ลูกจะไม่ได้รับกลิ่นหอมของมรดก ลูกจดจำพ่อสูงสุดและดังนั้นลูกจึงได้รับมรดก ท่านคือพ่อ มีการอธิบายให้แก่ลูกๆ ด้วยเช่นกันว่ายุคทองคือดินแดนแห่งความสุข สวรรค์ไม่สามารถเรียกว่าดินแดนแห่งความสงบ ให้ทำสิ่งนี้มันคงจะดีกว่าดินแดนแห่งความสงบคือสถานที่ที่ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ พ่อพูดว่า ลูกๆ ลูกไม่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆ ด้วยการอ่านพระเวทและคัมภีร์ ฯลฯ ผู้คนศึกษาคัมภีร์เพื่อที่จะเข้าถึงพระเจ้า ในขณะที่พระเจ้าพูดว่า พ่อไม่พบใครเลยโดยการอ่านคัมภีร์เหล่านั้น ลูกร้องเรียกหาพ่อให้มาที่นั่นเพื่อทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ไม่มีใครเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเขามีสติปัญญาที่เป็นเช่นหิน เมื่อเด็กๆ ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียน ก็จะบอกพวกเขาว่า “ลูกมีสติปัญญาที่เป็นหิน” ลูกจะไม่พูดสิ่งนี้ในยุคทอง เป็นเพียงพ่อสูงสุด, พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้น ที่ทำให้ลูกเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ในเวลานี้สติปัญญาของลูกสูงส่งเพราะลูกอยู่กับพ่อ และแล้วต่อมาในยุคทองแม้กระทั่งหลังจากหนึ่งชาติเกิดก็มีความแตกต่างเล็กน้อย มีสององศาตกลงไปใน 1250 ปี องศาของลูกก็จะลดลงไปเรื่อยๆ แต่ละวินาทีใน 1250 ปี ชีวิตของลูกเวลานี้กำลังกลับมาสมบูรณ์พร้อมในเวลานี้ เมื่อลูกกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุขและความสงบเช่นเดียวกับพ่อ ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่ พ่อมาที่นั่นเพียงเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก ก่อนอื่นใดลูกต้องไปยังดินแดนแห่งความสงบ แล้วลูกไปยังดินแดนแห่งความสุข มีเพียงความสงบในดินแดนของความสงบ แล้วลูกจะไปยังดินแดนแห่งความสุขสถานที่ที่ไม่มีเรื่องของความไม่สงบแม้แต่น้อย จากนั้นลูกก็ต้องลงมา ลูกลงมาเรื่อยๆ ในแต่ละนาที โลกใหม่กลับมาเก่าอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้เองบาบาจึงขอให้ลูกคำนวณ มีหลายเดือน หลายชั่วโมงใน 5000 ปี และแล้วผู้คนก็ต้องประหลาดใจ บัญชีที่ชัดเจนนี้แสดงให้เห็นแล้ว ลูกควรจะจัดการคำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่สามารถมีความแตกต่างในสิ่งนั้นแม้แต่น้อย มันจะเฝ้าแต่เคลื่อนไปเรื่อยๆ นาทีต่อนาที ม้วนภาพยนตร์ทั้งหมดจะช้ารอย ขณะที่มันหมุนไป มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆ แล้วก็วนซ้ำ ม้วนที่ใหญ่โตนั้นมหัศจรรย์มาก ไม่สามารถวัดได้ ม้วนของทั้งโลกก็เฝ้าแต่เคลื่อนไป ไม่มีสองวินาทีที่เหมือนกัน วงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งนั้นเป็นละครที่มีขีดจำกัดในขณะที่นี้เป็นละครที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งใดเลยว่าเป็นละครที่ไม่สูญสลายอย่างไร สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าจะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีสิ่งอะไรใหม่ ละครนี้เฝ้าแต่ช้ารอยหลายครั้งในแต่ละวินาที ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ ก่อนอื่นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ท่านมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น, ชีวา พ่อพูดว่า พ่อมาเมื่อมีการประณามศาสนาอย่างถึงขีดสุด สิ่งนี้เรียกว่ายุคเหล็กสุดขีด มีความทุกข์อย่างมากที่นั่น มีบางคนถามว่า ลูกจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ในยุคเหล็กที่สุดขีดได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่รู้ว่าใครทำให้ลูกบริสุทธิ์ พ่อเองมาในยุคบรรจบพบกันและก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์ ที่นั่นทั้งสามและภรรยาอยู่อย่างบริสุทธิ์ ในขณะที่ที่นั่นทั้งสองไม่บริสุทธิ์ นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์, สวรรค์ นี่คือนรกที่ลึกที่สุด มันคือนรก! เวลานี้ลูกๆ เข้าใจตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก ใช้ความพยายามที่จะอธิบาย ผู้ที่ยากจนเข้าใจอย่างรวดเร็วมาก การขยายตัวก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน และแล้วจำเป็นต้องมีอาคารที่ใหญ่โตเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกๆ มากมายต้องมาที่นั่นเพราะพ่อไม่ไปไหน

ทั้งนั้น ก่อนหน้านี้บาบาเคยไปสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่มีผู้ใดถาม เวลานี้ลูกๆก็มาที่นี้อยู่เรื่อยๆ ลูกอาจต้องมาในความหนาวเย็น ลูกจะต้องทำโปรแกรม “มาในเวลานั้นเวลานี้เมื่อไม่มีผู้คนมากนัก” ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมาได้ในเวลาเดียวกัน จำนวนของลูกๆก็เฝ้าแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่นี้อยู่ๆ สร้างตึกเล็กๆ ในขณะที่ที่นั่นลูกจะมีพระราชวังมากมาย ลูกรู้ว่าเงินทั้งหมดจะกลายเป็นฝุ่นผง ผู้คนมากมายซูดหลุมและซ่อนเงินของเขาในนั้น และแล้วถ้าไม่ถูกขโมยเงินก็จะคงอยู่ในนั้น ต่อมาเมื่อผู้คนซูดดินในทุ่งนาของพวกเขา เงินก็จะปรากฏออกมา เวลานี้การทำลายล้างจะเกิดขึ้นและทุกอย่างจะถูกฝัง และแล้วลูกจะได้รับทุกสิ่งใหม่ที่นี่ มีป้อมปราการของราชามากมายที่สิ่งต่างๆมากมายที่ถูกฝังเอาไว้ แม้กระทั่งเพชรที่ใหญ่โตก็ปรากฏออกมา และพวกเขาจะมีรายได้หลายแสนหรือหลายล้าน ไม่ใช่ว่าลูกจะซูดดินในสวรรค์และนำเพชรมาออกมา ไม่เลยเหมือนของทุกอย่างจะใหม่และเต็ม ที่นี่แผ่นดินจะแห้งแล้งและดังนั้นจึงไม่มีกำลัง ไม่มีกำลังหลงเหลืออยู่ในเมล็ดที่พวกเขาหว่าน ทุกสิ่งที่พวกเขาใส่เข้าไปคือขยะและสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ที่นี่ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์ ทุกสิ่งนั้นใหม่ ลูกสาวกลับมา (จากการเข้ามา) ได้เห็นนิมิตของสวรรค์ มีความงามตามธรรมชาติที่นี่ เวลานี้ลูกๆกำลังทำความเพียรพยายามที่จะไปยังโลกนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ในเวลานี้ที่ลูกต้องกลับมาสมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับพ่อ และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่ ชิมซับคำสอนทั้งหมดของพ่อและกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้, ความสุขและความสงบเช่นเดียวกับพ่อ
2. เพื่อที่จะทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง ใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนของลูกอย่างเต็มที่ มีศรัทธาในสติปัญญาและสอบผ่านเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ

พร: ขอให้ลูกรักษาความซาบซึ้งของชัยชนะที่ได้รับประกันไว้แล้ว และกลายเป็นผู้ชนะมาโดยการได้รับความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อ
ลูกๆ ผู้ที่มีค่าต่อการได้รับความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อได้ทำทนายการจู่โจมของมายา และพูดว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะมา และหน้าที่ของลูกๆคือการได้ชัยชนะ ลูกๆเช่นนั้นคิดว่ารูปสิงโตของมายาเป็นเหมือนกับมด เพราะว่าพวกเขาเห็นว่าเวลานี้อาณาจักรของมายากำลังจะจบสิ้น ชัยชนะสำหรับลูกดวงวิญญาณผู้ที่เคยได้รับชัยชนะมานับครั้งไม่ถ้วนได้รับการรับประกันไว้แล้ว 100% ความซาบซึ้งในการรับประกันนี้ทำให้ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อได้ ด้วยความซาบซึ้งนี้ลูกจะกลายเป็นผู้ชนะมาได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์: สะสมพลังความคิดของลูกและทำการทดลองสิ่งนั้นเพื่อตนเองและโลก

*** โอม ชานติ ***